



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ฝ่ายงบประมาณและแผน
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายวีรชิต วรรณชิตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง จัดทำขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

แผนการดำเนินงานดังกล่าว จึงเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณจากเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง โดยจำแนกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวและแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนา ที่แสดงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณที่ชัดเจน ตลอดจนกรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามภารกิจให้แล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง

ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้วย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงจะเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ส่วนที่ 1

บทนำ



ส่วนที่ 1

บทนำ

1. หลักการทั่วไป

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณด้วย

2. ความหมายสำคัญ

2.1 “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

2.2 “แผนการดำเนินงาน” เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

2.3 “แผนการดำเนินงาน” ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม และแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

2.4 “การจัดทำแผนการดำเนินงาน” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดำเนินการยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีโดยในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

2.5 “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” และ “การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ

2.6 “แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “แผนการดำเนินงานประจำปี” หรือ “แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ” เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น



เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน

2.7 การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.8 การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

3. วัตถุประสงค์แผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

3.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.2 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

3.4 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

4. ประโยชน์แผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

4.1 สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

4.2 สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

4.3 ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

4.4 ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น



4.5 ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวม ในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

4.6 นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายและนำไปจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

6.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable) มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ฯลฯ

6.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

มาตรา 53/1 ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จำนวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทำในพื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว



6.3 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ ฯลฯ

มาตรา 17 ภายใต้บังคับ มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (2) การสนับสนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ฯลฯ

6.4 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2543

เป็นไปตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่จัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 และได้รายงานต่อรัฐสภาทราบ เพื่อใช้เป็นแผนในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดไว้ 6 ด้าน (4) ด้านการ วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว (4.1) การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น /(4.2) การ พัฒนาเทคโนโลยี /(4.3) การส่งเสริมการลงทุน /(4.4) การพาณิชย์กรรม /(4.5) การพัฒนาอุตสาหกรรม /(4.6) การท่องเที่ยว และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ ฯลฯ

6.5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546

มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่า ด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

6.9 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “หน่วยรับงบประมาณ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และให้หมายความรวมถึงสภาภาษีอากรด้วย “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า (1) ส่วนราชการ (2) รัฐวิสาหกิจ (3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์การอัยการ (4) องค์การมหาชน (5) ทุนหมุนเวียนที่มี ฐานะเป็นนิติบุคคล (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

มาตรา 29 การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุน สำหรับดำเนินการโดยทั่วไปหรือสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ



กำหนดการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.10 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565

มาตรา 7 การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ต้องเป็นไปตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อความ
ผาสุกของประชาชนในพื้นที่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ (4) การส่งเสริมและดำเนินการให้เกิดความร่วมมือ
อย่างจริงจังระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด ฯลฯ

มาตรา 14 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มีหน้าที่และอำนาจ
ดังต่อไปนี้(1) วางแนวทางปฏิบัติและอำนวยความสะดวกให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดเป็นไปตามหลักการ
ตามมาตรา 7 นโยบายและระบบที่ ก.น.บ. กำหนด (3) กำกับดูแลให้แผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด และการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด และเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค (4) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือการพัฒนาให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และ
ภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
 ฯลฯ

มาตรา 17 เพื่อให้การบริหารงานในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเกิดการบูรณาการอย่างแท้จริงให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (2) ประสาน เชื่อมโยง และกำกับให้ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน ดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ (4) กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาคาของงบประมาณและบริหารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด

มาตรา 25 เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดประกาศใช้แล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งแผนพัฒนาจังหวัดต่อ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐบรรดาที่มี
สถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือที่มีโครงการที่จะดำเนินงานในพื้นที่จังหวัด เพื่อให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของส่วนราชการหรือแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานดังกล่าวแล้วแต่กรณี ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจำปีของ
หน่วยงานของรัฐในส่วนที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
ดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแจ้งแผนพัฒนาจังหวัดให้องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดทราบ

มาตรา 28 ให้ ก.บ.จ. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาจังหวัดยี่สิบปีตามมาตรา 20 หรือมาตรา 26 และแผนพัฒนาจังหวัด โดยคำนึงถึงการดำเนินงานและ
ความร่วมมือกับกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน ซึ่งอย่าง
น้อยต้องระบุรายละเอียดของโครงการสำคัญและโครงการอื่นที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัด เป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายดำเนินการและต้องระบุให้ชัดเจนว่า
โครงการหรืองานใดที่จังหวัดประสงค์จะขอตั้งงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณโดยตรง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.น.บ. กำหนดเมื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ว่า



ราชการจังหวัดจัดส่งแผนดังกล่าวให้ ก.บ.ก. เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด

6.11 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

- (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

6.12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2563

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและผู้นายราชการจังหวัดหรือนายอำเภอให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณด้วย “เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินที่งบบุคลากรในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

6.13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กักให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

6.14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

เช่น (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (4) ระเบียบ



กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และ (7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เป็นต้น

6.15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น “คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง “คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร ส่วนตำบลและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ที่มีกฎหมายจัดตั้ง

ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและ ร่างแผนการดำเนินงาน

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจ ของผู้บริหารท้องถิ่น

7. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

7.1 การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็น แผนการดำเนินงานประจำปีเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบ



กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

7.1.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

7.1.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

7.1.3 นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจาก การประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วการจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

7.1.4 การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

7.2 การดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

7.2.1 สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงาน และรวบรวมแผนการดำเนินงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

7.2.2 แนวทางดำเนินการตาม 7.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้รวมไปถึงการกำหนดวันต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ต้องให้อยู่ภายในกรอบ 30 วัน และไม่ควรถูกกำหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในวันสุดท้ายของกรอบ 30 วัน

7.2.3 กรณีการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นก็ควรจะต้องเสนอขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาด้วย และการขอขยายเวลาแม้ว่าจะเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็ตาม ไม่ควรขยายเวลาเกิน 30 วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

7.2.4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ แล้วให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วยรวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี



7.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

7.3.1 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

7.3.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

7.3.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักมีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

7.3.4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7.4 การแก้ไขแผนการดำเนินงาน

7.4.1 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้วหากห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจนมากขึ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตัวอย่างการแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมจะดำเนินการในเดือนมกราคม-มีนาคมแก้ไขใหม่เป็นเดือนมีนาคม - พฤษภาคม เป็นต้น

7.4.2 การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นผิด การลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลง ไม่แสดงให้เห็นในแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

7.4.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

7.4.4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น



คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสำนัก กอง ส่วน ฝ่าย ต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

8. อำนาจหน้าที่การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (2) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดำเนินงาน ฯลฯ

ข้อ 11 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงานและจัดทำ ร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (1)

ข้อ 19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทำหรือร่วมจัดทำร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ดำเนินการเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

9. การประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 12 การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ต้องมี กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด แล้วแต่กรณีจึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม 8. อำนาจหน้าที่การจัดทำแผนการดำเนินงาน และ 9. การประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยให้นำแนวทางปฏิบัติมาใช้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

10. การจัดทำแผนการดำเนินงานที่กั้นเงินงบประมาณหรือการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ ข้ามปีงบประมาณ

การจัดทำแผนการดำเนินงานที่กั้นเงินงบประมาณหรือการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้าม ปีงบประมาณทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการในอีกปีงบประมาณ หนึ่งหรือปีงบประมาณถัดไปให้จัดทำแผนการดำเนินงานในปีที่มีการดำเนินการจริง และให้หมายเหตุในแบบ ผด. 01 และแบบ ผด. 02 ในหัวหรือท้ายเอกสารแล้วแต่กรณีว่า “แผนการดำเนินงานที่กั้นเงินงบประมาณจาก



ปี พ.ศ.” ให้ปรับใช้แบบ ผด. และสอดคล้องกับปีงบประมาณจริงที่จะดำเนินการ หรือปรับใช้ตาม 14. การจัดทำแผนการดำเนินงาน กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่องหน้าผู้ผูกพันไว้หรือได้ก่องหน้าผู้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

11. คำโครงการแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ทั้งที่เป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้อุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณ รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการจริงในพื้นที่ ทั้งนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีคำโครงการแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย

- 1.1 บทนำ
 - 1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน
 - 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
 - 1.4 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน
 - 1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ
- หลักการและเหตุผล

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ หรือแบบ ผด. 01
- 2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ หรือแบบ ผด. 02

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนดำเนินงาน
การจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะปี พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ยุทธศาสตร์แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2568	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	50,000	สำนักปลัด
		แผนงานการเกษตร	2	300,000	สำนักปลัด
		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	2,150,000	สำนักปลัด/กองช่าง
	1.2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง และพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	แผนงานการเกษตร	24	2,230,000	สำนักปลัด
		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	2,240,000	สำนักปลัด/กองช่าง
	1.3 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายรัฐ โดยการจ้างแรงงานและการสร้างอาชีพ	แผนงานการเกษตร	1	200,000	สำนักปลัด
รวม	3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	6 แผนงาน	31	7,170,000	1 สำนัก

ยุทธศาสตร์แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2568	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบาย น้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	70	66,290,120	กองช่าง
	2.2 พัฒนาระบบการจัดการน้ำและระบบประปา	แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	11	6,412,500	กองช่าง
		แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	100,000	สำนักปลัด
	2.3 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และระบบ เสียดังตามสาย	แผนงานเคหะและชุมชน	4	950,000	กองช่าง
		แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	7	4,480,000	กองช่าง
รวม	3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	5 แผนงาน	93	78,232,620	1 กอง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ	แผนงานการศึกษา	25	8,188,000	กองการศึกษา
		แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	2	4,400,000	กองการศึกษา/ กองช่าง
	3.2 ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	11	1,045,000	กองการศึกษา
	3.3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	8	450,000	กองการศึกษา
รวม	3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	4 แผนงาน	46	14,083,000	1 กอง

ยุทธศาสตร์แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2568	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	4.1 ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	แผนงานสาธารณสุข	19	1,503,000	สำนักปลัด
	4.2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11	355,000	สำนักปลัด
		แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	1,415,000	สำนักปลัด
	4.3 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6	1,235,000	สำนักปลัด
	4.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10	1,252,000	สำนักปลัด
	4.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7	390,000	สำนักปลัด
รวม	5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	6 แผนงาน	59	6,150,000	1 สำนัก
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5.1 อนุรักษ์ ป่าไม้ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ พืช ดิน และน้ำ	แผนงานการเกษตร	12	2,060,000	สำนักปลัด
	5.3 การจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล	แผนงานเคหะและชุมชน	2	60,000	สำนักปลัด
รวม	2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	2 แผนงาน	14	2,120,000	1 สำนัก

ยุทธศาสตร์แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2568	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	6.1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	160,000	สำนักปลัด
	6.2 ส่งเสริมธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	500,000	สำนักปลัด
	6.3 ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	610,000	สำนักปลัด/กองช่าง
	6.4 ปรับปรุง พัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	1,370,000	สำนักปลัด/กองคลัง
รวม	4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	4 แผนงาน	15	2,640,000	1 สำนัก / 1 กอง
รวมทั้งสิ้น	20 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	32 แผนงาน	258	110,395,620	1 สำนัก / 3 กอง

หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ที่กำหนดเป็น สำนัก/กอง

1. สำนักปลัด
2. กองคลัง
3. กองการศึกษาฯ
4. กองช่าง

แบบ ผด. 01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	100.00	30,000	60.00	สำนักปลัด
		แผนงานการเกษตร	1	50.00	50,000	16.67	สำนักปลัด
	1.2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง และ พัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	แผนงานการเกษตร	3	12.50	40,000	1.79	สำนักปลัด
		แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	-	0.00	-	0.00	สำนักปลัด/กอง ช่าง
	1.3 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความ ยากจนตามแนวนโยบายรัฐ โดยการ จ้างแรงงานและการสร้างอาชีพ	แผนงานการเกษตร	1	100.00	10,000	5.00	สำนักปลัด
รวม	3	5	6	19.35	130,000	1.81	1 สำนัก / 1 กอง

แบบ ผด. 01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
2. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	15	21.43	6,791,920	10.25	กองช่าง
	2.2 พัฒนาระบบการจัดการน้ำและ ระบบประปา	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	-	0.00	-	0.00	กองช่าง
		แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	100.00	50,000	50.00	สำนักปลัด
	2.3 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และ ระบบเสียงตามสาย	แผนงานเคหะและชุมชน	2	50.00	90,000	9.47	กองช่าง
		แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	3	42.86	1,470,000	32.81	กองช่าง
รวม	3	5	21	20.43	6,187,720	7.91	1 สำนัก / 1 กอง
3. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ	แผนงานการศึกษา	18	72.00	5,493,555	67.09	กองการศึกษา
		แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	-	0.00	-	0.00	กองการศึกษา/ กองช่าง
	3.2 ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	5	45.45	898,000	85.93	กองการศึกษา
		แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	5	62.50	180,000	40.00	กองการศึกษา
รวม	3	4	28	60.87	6,571,555	46.66	1 กอง

แบบ ผด. 01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
4. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิต	4.1 ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน	แผนงานสาธารณสุข	8	42.11	235,000	15.64	สำนักปลัด
	4.2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	6	54.54	70,000	19.72	สำนักปลัด
		แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	66.67	415,000	29.33	สำนักปลัด
	4.3 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	1	16.67	10,000	0.81	สำนักปลัด
	4.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	6	60.00	170,000	13.58	สำนักปลัด
	4.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	2	28.57	75,000	19.23	สำนักปลัด
รวม	5	6	27	45.76	975,000	19.74	1 สำนัก

แบบ ผด. 01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	5.1 อนุรักษ์ ป่าไม้ และใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ พืช ดิน และน้ำ	แผนงานการเกษตร	6	50.00	100,000	4.85	สำนักปลัด
	5.3 การจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่ง ปฏิกูล	แผนงานเคหะและชุมชน	2	100.00	50,000	83.33	สำนักปลัด
รวม	2	2	8	57.14	150,000	7.08	1 สำนัก
6. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	6.1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การพัฒนาท้องถิ่น	แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	0.00	-	0.00	สำนักปลัด
	6.2 ส่งเสริมธรรมาภิบาล พัฒนา บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการ บริหารจัดการองค์กรที่ดี	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	100.00	300,000	60.00	สำนักปลัด
	6.4 ปรับปรุง พัฒนาการบริการ ประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	100.00	246,000	17.96	สำนักปลัด/กอง คลัง
รวม	3	3	9	60.00	546,000	20.68	1 สำนัก / 1 กอง
รวมทั้งสิ้น	19	25	99	37.60	14,560,275	13.19	1 สำนัก / 3 กอง

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการท่องเที่ยว ตำบลแม่ฟ้าหลวง	จัดทำสื่อเผยแพร่โฆษณา แหล่งท่องเที่ยว	30,000	ตำบลแม่ฟ้า หลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	สำนักปลัด															กุมภาพันธ์ 2568
		รวม	30,000																	

(2) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.แม่ฟ้าหลวงและแหล่ง ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	ร่วมกันปรับปรุง ดูแลไม้ ดอกไม้ประดับ อบต.แม่ ฟ้าหลวง	50,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด															กุมภาพันธ์ 2568
		รวม	50,000		1															

1.2 กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง และพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตร	อบรมให้ความรู้ด้านการ ส่งเสริมอาชีพ	15,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													เมษายน 2568
2	โครงการสำรวจและการ บันทึกข้อมูลเกษตรกร	สำรวจและการบันทึก ข้อมูลเกษตรกร	5,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													มกราคม 2568
3	โครงการอบรมและศึกษาดู งานอาชีพเกษตร	อบรมให้ความรู้และ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ความรู้ในการต่อยอด	20,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													พฤษภาคม 2568
รวม			40,000															

1.3 กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายรัฐ โดยการจ้างแรงงานและการสร้างอาชีพ

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	10,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด														กันยายน 2568
รวม			10,000																

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านข่าแห้งพัฒนา หมู่ที่ 5	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	493,100	บ้านข่าแห้ง พัฒนา หมู่ที่ 5	กองช่าง				←————→									มีนาคม 2568
2	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เข้าสู่สถาน บ้านปางหนู พัฒนา หมู่ที่ 19	ถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 86 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อย กว่า 258 ตร.ม.	288,800	บ้านปางหนู พัฒนา หมู่ที่ 19	กองช่าง				←————→									กุมภาพันธ์ 2568
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านจะล่อ หมู่ที่ 10	กว้าง 4 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่เท คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 362 ตร.ม.	304,400	บ้านจะล่อ หมู่ที่ 1	กองช่าง				←————→									เมษายน 2568

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
4	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำพร้อมตะแกรงเหล็กปิด (รางตัว U) อบต.แม่ฟ้าหลวง	รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.10 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 55 ม. พร้อมเรียงกล่องเกเบี้ยน จำนวน 2 กล่อง บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 1 บ่อ กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 0.50 ม.	104,900	องค์การ บริหารส่วน ตำบลแม่ฟ้า หลวง	กองช่าง			←	→									กุมภาพันธ์ 2568
5	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำพร้อมตะแกรงเหล็กปิด (รางตัวยู) บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ที่ 12	รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว ลาน คสล.ขนาดกว้าง 3 – 6.50 ม. ยาว 12 – 16 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 58.10 ตร.ม.	359,600	บ้านป่าซางนา เงิน หมู่ที่ 12	กองช่าง					←	→							เมษายน 2568

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
6	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำรูปตัวยู พร้อมฝาดะแกรง เหล็ก บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 1	ช่วงที่ 1 รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 101 ม. พร้อมฝาดะแกรง ขนาด 6 มล.ม. ช่วงที่ 2 รางระบายน้ำ คสล.รูป ตัวยู กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 3.00 ม. พร้อมฝาดะแกรงขนาด 6 มล.ม.	373,170	บ้านห้วยน้ำ ขุ่น หมู่ที่ 1	กองช่าง												เมษายน 2568
7	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำรูปตัวยู พร้อมฝาดะแกรง เหล็ก บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ที่ 2	ช่วงที่ 1 รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. พร้อม ฝาดะแกรงขนาด 9 มล.ม. ช่วงที่ 2 รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.80 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 41ม. พร้อมฝาดะแกรงขนาด 9 มล.ม. ช่วงที่ 3 รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 หนา 0.10 ม. ยาว 7 ม. พร้อมฝาดะแกรงขนาด 9 มล. ม.	345,450	บ้านห้วยไร่ สามัคคี หมู่ที่ 2	กองช่าง												พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
8	โครงการถนนคสล. บ้านปาง พระราชทาน หมู่ที่ 15	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่เท คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.	499,700	บ้านปาง พระราชทาน หมู่ที่ 15	กองช่าง				←	→								มีนาคม 2568
9	โครงการทำแนวกันตกลาน ออกกำลังกาย พร้อมเทลาน อเนกประสงค์ บ้านลาหู่ป่า กล้วย หมู่ที่ 6	งานลาน คสล.กว้าง 5.30 - 6.50 ม. ยาว 6.50 ม. หนา 0.10 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อย กว่า 38.04 ตร.ม. ราวกันตกลสูง 1 ม. ความยาว รวม 44.88 ม.	213,100	บ้านลาหู่ป่า กล้วย หมู่ที่ 6	กองช่าง							←	→					เมษายน 2568
10	โครงการสร้างคสล. ถนนซอย ในหมู่บ้าน บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ที่ 16	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 259 ตร.ม.	285,100	บ้านป่ายาง ลาหู่ หมู่ที่ 16	กองช่าง							←	→					พฤษภาคม 2568
11	โครงการปรับปรุงตลาด ชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 1	ต่อเติมหลังคา จำนวน 3 ช่วง และเปลี่ยนฝาตะแกรงราง ระบายน้ำ	362,000	บ้านห้วยน้ำ ขุ่น หมู่ที่ 1	กองช่าง							←	→					พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
12	โครงการปรับปรุงลานกลาง หมู่บ้านพร้อมรางระบาย น้ำคสล. พร้อมตะแกรง เหล็กปิดรางระบายน้ำ บ้าน ลาบา หมู่ที่ 8	1. ลานขนาด กว้าง 6.80-15 ม. ยาว 38.80 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม. 2. รางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 42.50 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กปิด ขนาด 6 มล.ม.	500,000	บ้านลาบา หมู่ที่ 8	กองช่าง													เมษายน 2568
13	โครงการปรับปรุง ศูนย์บริการประชาชนและ นักท่องเที่ยว บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 1	ปรับปรุงศูนย์บริการประชาชน และนักท่องเที่ยว	498,400	ศูนย์บริการ ประชาชน และ นักท่องเที่ยว	กองช่าง													พฤษภาคม 2568
14	โครงการก่อสร้างอาคารโดม อเนกประสงค์ บ้านเขาเหยง พัฒนา หมู่ที่ 5 องค์การ บริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย	ขนาด กว้าง 9 ม. ยาว 26 ม. สูง 5 ม.	1,405,400	บ้านเขาเหยง พัฒนา หมู่ที่ 5	กองช่าง													พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
15	โครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านป่ายางลาหู่ หมู่ที่ 16 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้า หลวง จังหวัดเชียงราย	ขนาดกว้าง 27 ม. ยาว 40 ม. หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,245 ตร.ม.	758,800	บ้านป่ายาง ลาหู่ หมู่ที่ 16	กองช่าง													พฤษภาคม 2568
		รวม	6,791,920															

2.2 กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบการจัดการน้ำและระบบประปา

(1) แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปา หมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำขุ่น	เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปา หมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ	50,000	พื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													กันยายน 2568
		รวม	50,000															

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
1	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 17	โคมโพลีถนนพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด เดี่ยว ขนาด 30 วัตต์ เสาส่งกิ่ง เดี่ยว จำนวน 7 ชุด	490,000	บ้านห้วยน้ำ ขุ่น หมู่ที่ 17	กองช่าง									←	→		สิงหาคม 2568
2	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 18	โคมโพลีถนนพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด เดี่ยว ขนาด 30 วัตต์ เสาส่งกิ่ง เดี่ยว จำนวน 7 ชุด	490,000	บ้านห้วยน้ำ ขุ่น หมู่ที่ 18	กองช่าง									←	→		สิงหาคม 2568
3	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านอาช่าป่า กล้วย หมู่ที่ 7	โคมโพลีถนนพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด เดี่ยว ขนาด 30 วัตต์ เสาส่งกิ่ง เดี่ยว จำนวน 7 ชุด	490,000	บ้านอาช่าป่า กล้วย หมู่ที่ 7	กองช่าง									←	→		สิงหาคม 2568
รวม			1,470,000														

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

3.1 กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการแข่งขันทักษะ วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	จัดแข่งขันทักษะทาง วิชาการให้กับเด็กนักเรียน	20,000	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต.แม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ						←→							เมษายน 2568
2	โครงการค่ายวิชาการเด็กและ เยาวชนในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้า หลวง	จัดกิจกรรมวิชาการให้กับ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตำบลแม่ฟ้าหลวง	20,000	โรงเรียนในพื้นที่ ตำบล แม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ			←→										มกราคม 2568
3	โครงการค่ายอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	จัดอบรมให้เด็กและ เยาวชนในพื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	10,000	โรงเรียนในพื้นที่ ตำบล แม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ										←→			กันยายน 2568

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
4	โครงการป้องกันอุบัติเหตุใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบรมเชิงปฏิบัติการการ ป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต.แม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ							←→						เมษายน 2568
5	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ สถานศึกษาในสังกัด	อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนา ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	5,000	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต.แม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ							←→						พฤษภาคม 2568
6	โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชนใน พื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชนใน พื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	30,000	ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ				←→									มกราคม 2568
7	โครงการเยาวชนไฟดี	กิจกรรม/ฝึกอบรม พัฒนา ส่งเสริมเด็กและเยาวชน	20,000	ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ					←→								มีนาคม 2568
8	โครงการส่งเสริมรายได้ นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาค เรียนฤดูร้อนและวันหยุดเพื่อ ลดรายจ่ายผู้ประกอบการ	กิจกรรมส่งเสริมรายได้ นักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาค เรียนเพื่อลดรายจ่าย ผู้ประกอบการเป็นลักษณะ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	25,000	อบต.แม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ						←→							พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	ค่าหนังสือเรียน สำหรับ เด็กปฐมวัย ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าอาหารกลางวันเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,164,155	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต.แม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ													กันยายน 2568
10	โครงการอบรมการปฐม พยาบาลเบื้องต้นสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบรมการปฐมพยาบาล เบื้องต้นสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	10,000	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต.แม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ						←→							เมษายน 2568
11	โครงการอบรมครูและผู้ดูแล เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบรมพัฒนาครูและผู้ดูแล เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	130,000	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต.แม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ						←→							พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
12	อุดหนุนโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์	อุดหนุนค่ากลางวันให้ โรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนศรีสมวงศ์	340,200	รร.ตำรวจ ตระเวนชายแดน ศรีสมวงศ์	กองการศึกษาฯ														กัยายน 2568
13	อุดหนุนโรงเรียนบ้านขา แย่งพัฒนา	อุดหนุนค่ากลางวันให้ โรงเรียนบ้านขาแย่ง พัฒนา	633,600	รร.บ้านขาแย่ง พัฒนา	กองการศึกษาฯ														กัยายน 2568
14	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซาง นาเงิน	อุดหนุนค่ากลางวันให้ โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน	464,400	รร.บ้านป่าซางนา เงิน	กองการศึกษาฯ														กัยายน 2568
15	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไร่ สามัคคี	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี	655,600	รร.บ้านห้วยไร่ สามัคคี	กองการศึกษาฯ														กัยายน 2568
16	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแม่ ฟ้าหลวง	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง	480,600	รร.อนุบาลแม่ฟ้า หลวง	กองการศึกษาฯ														กัยายน 2568
17	อุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน ในพื้นที่ อบต.แม่ฟ้าหลวง (กรณีเด็ก เพิ่ม)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน ในพื้นที่ อบต.แม่ฟ้าหลวง (กรณีเด็ก เพิ่ม)	125,000	ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ														กัยายน 2568

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
18	โครงการจัดการรับส่งเด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จ้างเหมารถรับส่งเด็ก ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	350,000	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต.แม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ													กัยายน 2568
รวม			5,493,555															

3.2 กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
1	โครงการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมของชนเผ่าตำบล แม่ฟ้าหลวง	จัดงานประเพณีวัฒนธรรม ของชนเผ่าตำบลแม่ฟ้า หลวง	360,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ			←→									กุมภาพันธ์ 2568
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อสืบ สานประเพณีวัฒนธรรมของ ชนเผ่า	จัดอบรมเพื่อสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมของชน เผ่า	350,000	อบต.แม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ			←→									กุมภาพันธ์ 2568
3	โครงการวันท้องถิ่นไทย	กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	30,000	อบต.แม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษา ฯ /สำนักปลัด					←→							มีนาคม 2568
4	โครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผ่า	สนับสนุนและส่งเสริม ประเพณีชนเผ่า 6 ชนเผ่า ได้แก่ อาข่า ล่าหู่ จินยูน น่าน ไทยลื้อ ไทยใหญ่ ไทยลัวะ	150,000	ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ	←											กันยายน 2568
5	โครงการส่งเสริมประเพณี นมัสการและสร้างพระธาตุ ดอยตุง	ส่งเสริมประเพณีนมัสการ และสร้างพระธาตุดอยตุง	8,000	ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ				←→								มีนาคม 2568
รวม			898,000														

3.3 กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการแข่งขันกีฬาสร้าง ความสามัคคีภายในองค์กร	จัดการแข่งขันกีฬาให้กับ พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.แม่ฟ้าหลวง	10,000	อบต.แม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ					↔								มีนาคม 2568
2	โครงการแข่งขันทักษะกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดการแข่งขันกีฬาให้กับ เด็กนักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต.แม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ					↔								มีนาคม 2568
3	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติดตำบลแม่ฟ้า หลวง	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติดตำบลแม่ฟ้าหลวง ให้กับเด็กและเยาวชนใน พื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	50,000	ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ					↔								มีนาคม 2568
4	โครงการแม่ฟ้าหลวงเกมส์	จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตำบลแม่ฟ้าหลวง	70,000	ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ			↔										ธันวาคม 2567
5	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขัน	จัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬารายการ ต่าง ๆ	30,000	อบต.แม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ	←————→												กันยายน 2568
รวม			180,000															

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

(1) แผนงานสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ , ให้ความรู้, มอบ ทรายอะเบท ,พ่นหมอก ควัน	20,000	19 หมู่บ้านใน เขตพื้นที่ ตำบลแม่ฟ้า หลวง	สำนักปลัด	←													กันยายน 2568
2	โครงการป้องกันและควบคุม โรคมือเท้าปาก	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ , ให้ความรู้	20,000	พื้นที่ตำบล แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด	←													กันยายน 2568
3	โครงการฝึกอบรมการปฐม พยาบาลเบื้องต้นและการ ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	อบรมให้ความรู้การปฐม พยาบาลเบื้องต้น, ทบทวนการให้ความรู้	20,000	พื้นที่ตำบล แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด				←										เมษายน 2568
4	โครงการส่งเสริมมาตรฐาน ตลาดสดชุมชนแม่ฟ้าหลวง	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ล้างทำความสะอาด ตลาดอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	25,000	ตลาดชุมชน แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด	←													กันยายน 2568

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
5	โครงการสัตว์ปลอดพิษ ชีวิต ปลอดภัย (พิษสุนัขบ้า)	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ , ให้ความรู้,ฉีดวัคซีนพิษ สุนัขบ้า ,กิจกรรมฆ่าตัด ทำหมัน	60,000	19 หมู่บ้านใน เขตพื้นที่ ตำบลแม่ฟ้า หลวง	สำนักปลัด				←	→									มีนาคม 2568
6	อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงราย โครงการฆ่าตัดทำหมันเพื่อ ควบคุมประชากรสุนัขและ แมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรค พิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ไม่มีเจ้าของและที่ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	กิจกรรมฆ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว	30,000	19 หมู่บ้านใน เขตพื้นที่ ตำบลแม่ฟ้า หลวง	สำนักปลัด	←													กันยายน 2568
7	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน	ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน 19 หมู่บ้าน	30,000	19 หมู่บ้านใน เขตพื้นที่ ตำบลแม่ฟ้า หลวง	สำนักปลัด	←													กันยายน 2568
8	อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูล ฐานชุมชน (ศสมช.)	เพื่ออุดหนุนศูนย์ สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 19 หมู่บ้าน	30,000	19 หมู่บ้านใน เขตพื้นที่ ตำบลแม่ฟ้า หลวง	สำนักปลัด	←													กันยายน 2568
		รวม	235,000																

4.2 กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการพัฒนาฝีมือและการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ	จัดอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้ประชาชน จำนวน 30 คน	20,000	อบต. แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด				←→									มีนาคม 2568
2	โครงการสนับสนุนกิจกรรม ผู้สูงอายุ	สนับสนุนกิจกรรมการ ดำเนินงานของกลุ่ม ผู้สูงอายุ เช่น จัดประชุม ประจำปี	10,000	อบต. แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด	←→							←→				กันยายน 2568	
3	โครงการสนับสนุนกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ	สนับสนุนการจัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติในพื้นที่ ตำบลแม่ฟ้าหลวง	10,000	อบต. แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด			←→										ธันวาคม 2567
4	โครงการสนับสนุนกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ	สนับสนุนการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติในพื้นที่ ตำบลแม่ฟ้าหลวง	10,000	อบต. แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด											←→		สิงหาคม 2568
5	โครงการเสริมสร้างความรัก และความอบอุ่นในครอบครัว	จัดกิจกรรมสำรวจหญิง ตั้งครรภ์ กิจกรรม แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น	10,000	อบต. แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด							←→						พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6	โครงการองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ฟ้าหลวง ห่วงใย ใส่ ใจ ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมห่วงใยใส่ใจ ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ	10,000	อบต. แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด							↔							เมษายน 2568
		รวม	70,000																

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการจัดหาอาหารเช้า นักเรียน	จัดหาอาหารเช้า-ส่งนักเรียน และช่วยเหลือค่ารถ รับส่งนักเรียน	300,000	ตำบลแม่ฟ้า หลวง	กองการศึกษา	←													กันยายน 2568
2	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	50,000	ตำบลแม่ฟ้า หลวง	งานพัฒนา ชุมชน	←													กันยายน 2568
3	อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ ราษฎรประจำหมู่บ้าน	ช่วยเหลือประชาชนโดย การอุดหนุนงบประมาณ ให้กับองค์กรประชาชน	25,000	ตำบลแม่ฟ้า หลวง	สำนักปลัด								←						กันยายน 2568
4	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ ฟ้าหลวง	ช่วยเหลือประชาชนโดย การอุดหนุนงบประมาณ ให้กับองค์กรการกุศล	40,000	ตำบลแม่ฟ้า หลวง	สำนักปลัด	←			→										มกราคม 2568
		รวม	415,000																

4.3 กลยุทธ์ 3 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการส่งเสริม สนับสนุน วินัยจราจรและถนนสีขาว	ฝึกอบรมให้ความรู้วินัย จราจร	10,000	พื้นที่ตำบล แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													กันยายน 2568
		รวม	10,000															

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	ฝึกอบรมมีความรู้และ ทักษะในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย อัน เกิดจาก ภัยต่าง ๆ เพิ่ม มากขึ้น	50,000	พื้นที่ตำบล แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													กันยายน 2568
6	โครงการอบรมด้านสาธารณ ภัย	ฝึกอบรมให้ความรู้ ความสามารถในการ เตรียมพร้อมป้องกันภัย ต่าง ๆ สามารถ ช่วยเหลือตนเองและคน ในชุมชน/หมู่บ้านให้มี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินก่อนที่ หน่วยงานภายนอกจะ เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ และให้ความรู้เกี่ยวกับ ภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น	20,000	พื้นที่ตำบล แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													กันยายน 2568
		รวม	170,000															

4.5 กลยุทธ์ 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง ปัญหาเสพติด	10,000	พื้นที่ตำบล แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด				←————→						กันยายน 2568
2	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยา เสพติดอำเภอแม่ฟ้าหลวง (ศบ.ปส.อ.แม่ฟ้าหลวง) โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดอำเภอแม่ ฟ้าหลวง	ฝึกอบรมให้ความรู้ ปัญหาเสพติด	65,000	สถานศึกษา ในพื้นที่ ตำบลแม่ฟ้า หลวง	สำนักปลัด	←————→						กันยายน 2568			
รวม			75,000												

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ พืช ดิน และน้ำ

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการปลูกต้นไม้ รวบรวมใจ ภักดี รักรักษาโดยดุษ	ปลูกต้นไม้, ปลูกหญ้าแฝก , กำจัดวัชพืช เพื่อฟื้นฟู ป่าและรักษาระบบนิเวศน์	10,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด														กรกฎาคม 2568
2	โครงการพาปลาคืนถิ่น	เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาถิ่น และรักษาระบบนิเวศน์	30,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด														สิงหาคม 2568
3	โครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ปลูกดีเพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	10,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด														มกราคม 2568
4	โครงการสร้างฝายอาสา ประชารัฐ	สร้างฝายชะลอน้ำฟื้นฟู ฝายชะลอน้ำที่ชำรุด	20,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด														พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	10,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													กันยายน 2568
6	โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บ น้ำห้วยแม่ไร่ หมู่ที่ 18 ตำบล แม่ฟ้าหลวง	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าง เก็บน้ำห้วยแม่ไร่ให้น่าอยู่ และเป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ	20,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													มิถุนายน 2568
รวม			100,000															

5.3 กลยุทธ์ 3 การจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย	อบรมรณรงค์ให้ความรู้ วิธีการคัดแยกขยะ	20,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด				←				→						เมษายน 2568
2	โครงการตำบลสะอาดลด ขยะตกค้าง	อบรมรณรงค์ให้ความรู้ วิธีการคัดแยกขยะ	30,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด				←				→						เมษายน 2568
รวม			50,000																

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.2 กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

(1) แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ข้าราชการ และพนักงานจ้างฯ	อบรมให้ความรู้และ ศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ข้าราชการ และ พนักงานจ้างฯ	300,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													กันยายน 2568
		รวม	300,000															

6.4 กลยุทธ์ 4 ปรับปรุง พัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม

(1) แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ค่าใช้จ่ายรับเสด็จ	จัดเตรียมระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือ เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์	80,000	พื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													กันยายน 2568
2	โครงการ อบต.แม่ฟ้าหลวง เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	ออกพื้นที่ให้บริการประชาชนในเขตตำบลแม่ฟ้าหลวง	20,000	พื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													กันยายน 2568
3	โครงการปรับปรุงและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ที่2	กองคลัง													กันยายน 2568
4	โครงการสร้างจิตสำนึกผู้มีหน้าที่เสียภาษีและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วมมือเสียภาษีเพิ่มขึ้น	อบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเสียภาษี	10,000	พื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กองคลัง													มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	โครงการสำรวจรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562	สำรวจรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	50,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	กองคลัง	←													กันยายน 2568
6	โครงการศูนย์ปฏิบัติร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในพื้นที่อำเภอ แม่ฟ้าหลวง	ประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการได้รับความ ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว	36,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด	←													กันยายน 2568
รวม			246,000																

แบบ ผด.02

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	กล้องติดรถยนต์	กล้องติดรถยนต์ พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด ชุดละ 4,000 บาท	16,000	อบต.แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด				←	→									เมษายน 2568
รวม			16,000																

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
1	กล้องติดรถยนต์	กล้องติดรถยนต์ พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ชุดละ 4,000 บาท	20,000	อบต.แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด				←	→										มีนาคม 2568
รวม			20,000																	

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
1	เครื่องนำทาง (GPS) แบบ Real-time พร้อมติดตั้ง	เครื่องนำทาง (GPS) แบบ Realtime สำหรับติดตั้งในรถยนต์ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 4,600 บาท	9,200	อบต.แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด				←————→							เมษายน 2568	
	รวม		9,200														

3. ครุภัณฑ์การกีฬา

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
1	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมเทลนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้ำซุ่น หมู่ที่ 18	เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด ชุดละ 6 ชนิด พร้อมเทลนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้ำซุ่น หมู่ที่ 18	150,000	บ้านห้วยน้ำซุ่น หมู่ที่ 18	สำนักปลัด				←————→							มีนาคม 2568	
	รวม		150,000														

4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2567			พ.ศ.2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เครื่องวัดความดันโลหิต	เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ - สัญลักษณ์แสดงการ เคลื่อนไหวขณะวัด - บอกค่าชีพจร - สัญลักษณ์แสดงเมื่อพันผ้า ถูกต้อง - 60 หน่วยความจำ - สัญลักษณ์แสดงการเต็ม ปกติของหัวใจ	3,000	อบต.แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													สิงหาคม 2568
2	เตียงฉุกเฉินปรับนั่งได้ประจำ รพพยาบาล	เตียงฉุกเฉินปรับนั่งได้ประจำ รพพยาบาล จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ เตียง ฉุกเฉินปรับนั่งได้ประจำ รพพยาบาลและชุดรางล้อ เตียงรถเข็นฉุกเฉิน แบบสแตน เลส	50,000	อบต.แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													เมษายน 2568
รวม			53,000															